

กระบวนการย่อยที่ 3.5 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ ด้านการส่งกำลังบำรุง

กระบวนการย่อยที่ 3.5.4 การเสนอและบริหารโครงการด้านการส่งกำลังบำรุง (โครงการเริ่มใหม่)

ตัวชี้วัดที่สำคัญของกระบวนการ รวบรวมความต้องการงาน/โครงการปกติ และงานก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีวงเงิน ตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป แล้วเสนอ กบ.ทร. ได้ตามกรอบระยะเวลาที่

กบ.ทร. กำหนด และมีการตรวจสอบติดตามงานตามโครงการ เพื่อเสนอของบประมาณและบรรจุในแผนการปฏิบัติราชการประจำปีในแต่ละปี

ขั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
1		กบ.ทร. มีข้าราชการแจ้งให้หน่วยใน ทร. เสนองาน/โครงการปกติ และงานก่อสร้างบ้านพักโรงเรือนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ และจัดทำค่าของงบประมาณให้เป็นไปตามที่ กท. และ ทท. กำหนด	เดือน ต.ค.	ตามรายละเอียดในข้าราชการที่ กบ.ทร. แจ้งมา	จก.กบ.ทร.
2		แผนกแผนฯ แต่งข้าราชการให้ นขต.รฐท.สส.และหน่วยสมทบ ดำเนินการรวบรวมความต้องการและจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการของ กท. (แบบ 05)	3 วัน		ทท.แผน กบ.รฐท.สส.
3		เสนอเรื่องให้ รอง ผอ.กบ.รฐท.สส./ผอ.กบ.รฐท.สส./รอง เสธ.รฐท.สส.(2) /เสธ.รฐท.สส. พิจารณาลงนามสั่งการ ดำเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ แผนกธุรการ กท.รฐท.สส. เพื่อสำเนาเรื่องส่งให้ นขต.รฐท.สส. และหน่วยสมทบทุกหน่วย รวมทั้ง คป.รฐท.สส. เพื่อให้ดำเนินการเสนอความต้องการและจัดทำรายละเอียดตามแบบฟอร์มขออนุมัติโครงการของ กท. (แบบ 05)	5 วัน	คำสั่งมอบอำนาจ ผบ.รฐท.สส.	ผอ.กบ.รฐท.สส. / ผบ.รฐท.สส.

ชั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
4		<p>นขต.รฐท.สส.และหน่วยสมทบ ตรวจสอบรายละเอียดความต้องการ จัดทำโครงการตามหลักเกณฑ์ และแบบที่กำหนด แล้วจัดส่งให้ รฐท.สส.(ผ่าน กบ.รฐท.สส.)</p>	15 วัน	<p>คำสั่ง กท ที่ 518/2557 ลง 23 ก.ค.57 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กท. พ.ศ.2561-2564 และ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พร. พ.ศ.2561-2564</p>	<p>ทน.นขต.รฐท.สส. และหน่วยสมทบ</p>
5		<p>แผนกแผนฯ รวบรวมข้อมูลความต้องการจาก นขต.รฐท.สส. และหน่วยสมทบ ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำโครงการ และพิจารณาความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และแบบที่กำหนด แล้ว จัดทำข้อพิจารณาและบันทึกเสนอ ทร.(ผ่าน กบ.ทร.) (กรณีเป็นงานจัดซื้อ/จัดหายุทธโปกรณ์ จะจัดเข้าโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ต้องส่งเรื่องให้ ยก.รฐท.สส. ดำเนินการเพื่อเสนอโครงการผ่านทาง ยก.ทร.)</p>	7 วัน		<p>ทน.แผน กบ.รฐท.สส.</p>
6		<p>เสนอเรื่องให้ รอง ผอ.กบ.รฐท.สส./ผอ.กบ.รฐท.สส./รอง เสธ.รฐท.สส.(2) /เสธ.รฐท.สส. /รอง ผบ.รฐท.สส.(2) / ผบ.รฐท.สส. พิจารณาลงนาม เมื่อ ผบ.รฐท.สส. ลงนามแล้ว ดำเนินการทางธุรการแล้วส่งเรื่องให้ แผนกธุรการ กพ.รฐท.สส. เพื่อ ส่งเรื่องให้ กบ.ทร.ต่อไป และ สำเนาเรื่องส่งให้ นขต.รฐท.สส. และหน่วยสมทบที่เสนอโครงการ รวมทั้ง คบ.รฐท.สส. เพื่อทราบ ต้นเรื่องเก็บเข้าแฟ้มโครงการของ กบ.รฐท.สส.</p>	7 วัน		<p>ผบ.รฐท.สส.</p>
7		<p>กบ.ทร. รวบรวมความต้องการงาน/โครงการปกติ และงานก่อสร้างบ้านพักโรงเรียนและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของ นขต.ทร. แล้วพิจารณา และจัดลำดับความสำคัญ แล้วเสนอให้ สปช.ทร.</p>	150 วัน		<p>จก.กบ.ทร.</p>

ชั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
8	<p style="text-align: center;">ข</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> สปช.ทร. รวบรวมความต้องการของ ทร./จัดประชุมคณะกรรมการ/เสนอ ทร. เห็นชอบ </div>	<p>สปช.ทร. รวบรวมความต้องการโครงการปกติของ กบ.ทร. โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ของ ยก.ทร. และโครงการพิเศษหรืออื่น ๆ ของ ทร. แล้วจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการของ ทร. และเสนอ ทร.เห็นชอบโครงการเริ่มใหม่ แล้วเสนอให้ สปช.ทหาร (กรณีที่โครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก กท.)</p>	120 วัน		<p>ปช.ทร./ ผบ.ทร.</p>
9	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> สปช.ทหาร รวบรวมความต้องการโครงการของ กท. </div>	<p>สปช.ทหาร รวบรวมความต้องการโครงการของ กท. ทั้งหมด แล้วจัดประชุมให้หน่วยที่เสนอโครงการชี้แจงเหตุผลความจำเป็นแบบและคุณลักษณะของยุทธโศปกรณ์ที่ต้องการ งบประมาณโครงการ และแหล่งที่มาของราคา แล้วพิจารณางาน/โครงการที่มีความพร้อมส่งให้ สปช.ทหาร</p>	150 วัน		<p>ปช.ทหาร</p>
10	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> สปช.ทหาร รวบรวมโครงการให้คณะกรรมการและคณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพไทย </div>	<p>คณะกรรมการและพิจารณาโครงการกองทัพไทย พิจารณาความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการ และ เสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพไทย ดำเนินการกลับรองความเหมาะสม และความคุ้มค่าของโครงการ และพิจารณาให้ความเห็นชอบ แล้วเสนอให้ สงป.ทหาร</p>	120 วัน		<p>ปช.ทหาร</p>
11	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> สงป.ทหาร รวบรวมโครงการเสนอ ผบ.ทสส. อนุมัติ </div>	<p>สงป.ทหาร รวบรวมโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการกองทัพไทย นำเรียนผู้มีอำนาจอนุมัติ (ผบ.ทสส. วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท) แล้วเสนอให้ สงป.กท. รวบรวมโครงการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติ รมว.กท.</p>	60 วัน		<p>สงป.ทหาร</p>
12	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> สงป.กท. รวบรวมโครงการเสนอ รมว.กท. อนุมัติ </div> <p style="text-align: center;">ค</p>	<p>สงป.กท. รวบรวมโครงการที่อยู่ในอำนาจอนุมัติ รมว.กท. (วงเงินเกิน 100 ล้านบาท) นำเรียน รมว.กท. พิจารณาอนุมัติโครงการ</p>	60 วัน		<p>ผอ.สงป.กท./ ผอ.กจค.สงป.กท.</p>

ชั้นที่	ผังกระบวนการ	รายละเอียดงาน	ระยะเวลาและข้อกำหนดที่สำคัญ		ผู้รับผิดชอบ
			ระยะเวลา	ข้อกำหนด	
13		ผบ.ทสส. อนุมัติโครงการ วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท และ รมว.กท. อนุมัติโครงการ วงเงินเกิน 100 ล้านบาท	30 วัน	คำสั่ง กท. ที่ 518/2557 ลง 23 ก.ค.57 เรื่อง การดำเนินงาน ด้านโครงการของ กท. ผนวก ก ข้อ ๓.๒ และ ๓.๔	ผบ.ทสส./ รมว.กท.
14		สปช.ทหาร สำเนาหนังสืออนุมัติโครงการเริ่มใหม่ของ ทร. ให้ สปช.ทร. ทราบ	7 วัน		ปช.ทหาร
15		สปช.ทร. ทำบันทึกเสนอหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้ง หนังสืออนุมัติโครงการเริ่มใหม่ของ ทร. ให้หน่วยที่เสนอโครงการ รับทราบ ปกติ เรื่องจะส่งมาที่ คป.รฐท.สส. คป.รฐท.สส.จะต้อง สรุปเรื่องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ กรณีที่เรื่องอนุมัติ โครงการถูกส่งมาที่ กบ.รฐท.สส. จะถูกส่งให้ แผนกแผน กบ.รฐท.สส.	3 วัน		ปช.ทร.
16		แผนกแผน กบ.รฐท.สส. สรุปงานที่ได้รับอนุมัติโครงการเริ่มใหม่ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นถึง ผบ.รฐท.สส. และแจ้งให้หน่วย ที่เสนอโครงการ และ คป.รฐท.สส. รับทราบ	3 วัน		หน.แผน กบ.รฐท.สส.
17		ทุกหน่วยใช้ข้อมูลการอนุมัติโครงการ มาเสนอความต้องการ งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีในแต่ละ ปี งบประมาณ			หน.หน่วยที่ได้รับ อนุมัติโครงการ
		รวมระยะเวลา (วันราชการ)	740 วัน		